



ที่ ศธ 0506(2)/ ว 1134-5

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

30 สิงหาคม 2550

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
ที่จัดเป็นกลุ่มวิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรที่จัดเป็นกลุ่มวิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา เอกชนได้เสนอหลักสูตรที่มีลักษณะรวมหลายสาขาวิชาเป็นหลักสูตรเดียว เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแยกออกเป็นกลุ่มวิชาเอกต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกการจัดการ กลุ่มวิชาเอก การตลาด เป็นต้น และให้ปริญญาเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยไม่มีวงเล็บระบุสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นมาตรฐานเดียวกันกรณีการรับทราบ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการรับรองหลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

1. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรที่มีหนึ่งสาขาวิชา จะพิจารณารับทราบ/รับรองหลักสูตรและ รับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรที่เสนอ

2. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรที่รวมหลายสาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน โดยแยกเป็นกลุ่ม วิชาเอก และใช้ชื่อปริญญาเดียว โดยไม่มีวงเล็บระบุวิชาเอกต่อท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรณีปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มกลุ่มวิชาเอกแล้วกระทบโครงสร้างหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการเสนอให้รับทราบ/รับรองหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่อีกครั้ง

(2) กรณีที่หลักสูตรเดิมได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว เมื่อมีการปรับปรุง หลักสูตรใหม่ตาม (1) จะถือว่าหลักสูตรฉบับปรับปรุงได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร เดิมด้วยแล้ว

3. กรณีเสนอหนึ่งหลักสูตรโดยรวมหลายสาขาวิชาที่เป็นศาสตร์ต่างสาขาวิชา/กลุ่ม สาขาวิชาตาม ISCED นั้น ตามนัยของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ ถือว่าเป็นคนละหลักสูตร ต้องนำเสนอ หลักสูตรเป็นหลายหลักสูตร โดยแยกตามศาสตร์หรือสาขาวิชา และต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุก ๆ หลักสูตรตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตน์วงศ์

(นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5454

โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530